

**ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023**  
**MÔN: ĐỊA LÍ**

<b>CÂU</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>ĐÁP ÁN</b>	B	A	C	A	C	A	B	A	A	D
<b>CÂU</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
<b>ĐÁP ÁN</b>	D	C	B	A	A	A	C	B	A	B
<b>CÂU</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>
<b>ĐÁP ÁN</b>	B	A	A	B	D	D	A	C	B	D
<b>CÂU</b>	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
<b>ĐÁP ÁN</b>	C	B	B	A	C	C	A	D	B	C

**GIẢI THÍCH CÁC CÂU HỎI VẬN DỤNG, VẬN DỤNG CAO**

<b>CÂU</b>	<b>ĐÁP ÁN</b>	<b>GIẢI THÍCH THAM KHẢO</b>
<b>71</b>	<b>C</b>	Trong sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, cây chè có nhiều lợi thế về tự nhiên, diện tích lớn, phân bố rộng với các loại chè nổi tiếng ở Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La. Quan trọng nhất, cây chè mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các sản phẩm cây công nghiệp khác ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây cũng là nguyên liệu chính cho công nghiệp chế biến của vùng. Đáp án C.
<b>72</b>	<b>B</b>	Kinh tế phát triển đồng nghĩa với sản xuất phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, đồng thời cũng đòi hỏi cần những yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất. Chất lượng cuộc sống tăng nhu cầu tiêu dùng tăng, sức mua lớn. Đáp án B.
<b>73</b>	<b>B</b>	Biểu đồ đã cho là biểu đồ kết hợp có 2 đối tượng và 2 đơn vị diễn biến theo thời gian => Quy mô diện tích và sản lượng lúa. Đáp án B.
<b>74</b>	<b>A</b>	Biện pháp chủ yếu để tăng rừng đặc dụng ở Tây Nguyên là lập vườn quốc gia, ngăn chặn phá rừng vì rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật động vật rừng. Đáp án A.
<b>75</b>	<b>C</b>	Các khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển do tác động chủ yếu của đổi mới chính sách, thu hút nhiều đầu tư. Việc thu hút đầu tư của nước ngoài đã thúc đẩy sự hình thành một số khu công nghiệp tập trung và khu chế

		xuất. Nhờ thế, công nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung của vùng đang dần khởi sắc. Đáp án C.
76	C	Các nhân tố tự nhiên chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long là xâm nhập mặn rộng, hạn hán, thiếu nước ngọt. Do vùng có đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn (khoảng 60 % diện tích của đồng bằng), phải đầu tư lớn và mất nhiều thời gian để cải tạo. Mùa khô sâu sắc và kéo dài (từ tháng XI đến tháng IV), thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt, nạn xâm nhập mặn gây nhiều trở ngại đối với đời sống và sản xuất ở các vùng ven biển. Đáp án C.
77	A	Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ tiêu dùng ở Đồng bằng sông Hồng là tăng sản xuất hàng hóa, nâng cao mức sống. Vì khi kinh tế hàng hóa phát triển, mức sống nâng lên nên thì nhu cầu về sử dụng các dịch vụ tiêu dùng (bán buôn, bán lẻ, du lịch, dịch vụ cá nhân...) ngày càng lớn, đa dạng hơn. Đáp án A.
78	D	Giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là gắn với chế biến và dịch vụ, sản xuất chuyên canh, sử dụng kĩ thuật mới. Trong vùng đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và các vùng lúa thâm canh. Xu hướng phát triển ngành nông nghiệp nói chung hiện nay là theo hướng sản xuất hàng hóa cho nên cần gắn với chế biến và dịch vụ, sản xuất chuyên canh, sử dụng kĩ thuật mới. Đáp án D.
79	B	Mùa mưa ở dải đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ chịu tác động chủ yếu của các yếu tố: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn.</li> <li>- Các luồng gió hướng đông bắc thổi từ biển vào đem lại mưa lớn (Tín phong bán cầu Bắc thổi hướng đông bắc).</li> <li>- Gió mùa Tây Nam vào nửa cuối mùa hạ gây mưa lớn cho hai miền Nam Bắc và mưa vào tháng 9 cho Trung Bộ.</li> </ul> => Đáp án B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại A vì: gió Tây (hay chính là gió phơn) có tính chất khô nóng, không gây mưa</li> <li>- Loại C và D: vì gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương (vào thời kì nửa đầu mùa hạ) chỉ gây mưa cho vùng đón gió Nam Bộ và Tây Nguyên, gió bị chắn lại bởi dãy Trường Sơn Nam nên không gây mưa cho vùng ven biển Nam Trung Bộ.</li> </ul>
80	C	Thể hiện cơ cấu cho 2 năm => Biểu đồ tròn. Đáp án C.